		Subject Heading :
Source :	มติชน	
Date : 26 มิ.ย. 2561	Page : 5	No: 61205473

## เครือข่ายค้ำบ้านพักตุลาการ ส่งจม.ถึง‘ปธ.ศาลฎีกา’ช่วยแก้


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่บริเวณด้านข้างสำนักงานศาลอุทธรณ์ภาค 5 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ น.ส.ลักขณา ศรีหงส์ เครือข่ายเขียวสวยหอม นายโชติพัฒน์ ศรีภักดีพงศ์เดช เครือข่ายวิศวกรรักษารูปา ร่วมกันแถลงข่าวกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหวของเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ กรณีการก่อสร้างบ้านพักตุลาการบริเวณเชิงดอยสุเทพ หลังจากศาลแสดงท่าทีเพิกเฉยต่อการแก้ไขปัญหา และปฏิเสธให้ความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการศึกษาการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างและฟื้นฟูเพื่อให้กลับเป็นป่าสมบูรณ์ นอกจากนี้ หลังผ่านพ้นกำหนดที่ผู้รับเหมาจะต้องส่งมอบบ้านพักตุลาการให้กับศาล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าศาลยังไม่มี การยุติหรือยกเลิกสัญญา และยังปล่อยให้ผู้รับเหมาเข้าไปทำงานต่อภายในบ้านพักตุลาการตามปกติ

ทั้งนี้ สมาชิกเครือข่ายถือป้ายเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.ไม่ต่อสัญญาและให้ศาลยุติการก่อสร้าง 2.ย้ายข้าราชการออกจากพื้นที่พิพาทตามคำสั่งนายเกษมให้มีผู้อยู่อาศัย และ 3.ส่ง

มอบพื้นที่คืนธนารักษ์ทันที พร้อมเรียกร้องไปถึงประธานศาลฎีกา ขอให้ลงมารับทราบและแก้ปัญหา เครือข่ายจัดส่งจดหมายเปิดผนึกทางไปรษณีย์แบบอีเอ็มเอสถึงประธานศาลฎีกา เพื่อขอให้ลงมารับฟังและแก้ไขปัญหอย่างเร่งด่วน ก่อนจะถูกกลาบบานปลายมากกว่านี้

นายธีระศักดิ์กล่าวว่า จนถึงวันนี้ยืนยันให้ศาลปฏิบัติตามข้อตกลง คือไม่มีผู้พักอาศัยทั้งในอาคารชุด 9 หลัง และบ้านพักอีก 45 หลัง ให้ฟื้นฟูสภาพป่าทันทีและให้คืนพื้นที่ ธนารักษ์เมื่อครบกำหนดก่อสร้าง

“จนถึงขณะนี้ยังพบว่า การก่อสร้างยังไม่ยุติ และมีรถเข้าออกพื้นที่อยู่ ทั้งที่สัญญาก่อสร้างได้ครบกำหนดไปเมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ขณะที่ศาลไม่ชี้แจงว่ามี การต่อสัญญาหรือดำเนินการอย่างไรต่อ รวมถึงคณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งไปทำงานร่วมกับจังหวัด กลับได้รับการกีดกัน ไม่ได้ได้รับความร่วมมือทั้งการขอเอกสาร และไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เมื่อตุลาการนิ่งเฉย เครือข่ายจึงประกาศเชิญชวนให้คนเชียงใหม่ที่รักดอยสุเทพออกมาแสดงพลังทวงสัญญาอีกครั้งในเวลา 13.00 น.วันที่ 30 มิถุนายนนี้ บริเวณข้างที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5” นายธีระศักดิ์กล่าว

	<b>MATCHON</b> INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ไทยโพสต์	
Date : 26 มิ.ย. 2561	Page : 3	No :

## ร้องป.ศาลฎีกาสางป่าแหวง มือดีเคย 30 มิ.ย. 'ทวงพื้นที่'

เชียงใหม่ • เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ที่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านสวัสดิการทหารบก ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ติดกับที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 กลุ่มตัวแทนเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ นำโดย นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าการเคลื่อนไหวและการเตรียมการจัดกิจกรรมนัดชุมนุมรวมพลังคนเชียงใหม่ ในวันที่ 30 มิ.ย.61 เพื่อทวงถามสัญญาการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เชียงดอยสุเทพ หลังพบว่ามีการดำเนินการผิดข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาห้วงร่วมกันที่ไว้กับภาคประชาชน จะรออนครบกกำหนดส่งงานงวดสุดท้ายในวันที่ 18 มิ.ย.61 แล้วส่งมอบคืนพื้นที่เพื่อทำการฟื้นฟูสภาพป่า โดยล่าสุดพบว่า นอกจากไม่มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย เพราะการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ นอกจากนั้นยังมีการเดินหน้าก่อสร้างต่อโดยไม่มีการยุติสัญญาและมีการให้คนเข้าไปอยู่อาศัยทั้งที่ตกลงว่าจะไม่มีการให้คนเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์

ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ กล่าวต่อว่า การเคลื่อนไหวนัดชุมนุมใหญ่รวมพลังคนเชียงใหม่ ในวันที่ 30 มิ.ย.61 ที่ข้างศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นเพราะทางศาลไม่รักษาคำพูดตามที่ตกลง

กันไว้ในการเจรจาแก้ไขปัญหาระหว่างรัฐบาลและเครือข่ายภาคประชาชน เมื่อต้นเดือนพ.ค.61 ที่มีข้อตกลงกัน 3 ข้อ ได้แก่ 1.พื้นที่โครงการจะไม่มีผู้พักอาศัย 2.การฟื้นฟูพื้นที่จะดำเนินการทันทีที่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญาวันที่ 18 มิ.ย.61 และ 3.มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยที่ทางศาลระบุว่ามอบให้รัฐบาลดำเนินการพิจารณาตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา และจะปฏิบัติตาม ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นที่พอใจของภาคประชาชน จึงยินยอมยุติการเคลื่อนไหวเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดในวันที่ 18 มิ.ย.61 ปรากฏว่าไม่มีการปฏิบัติตามข้อตกลง

“นอกจากจะไม่มีการย้ายผู้พักอาศัย ออกจากอาคารชุดในพื้นที่พิพาทแล้ว ยังมีการย้ายผู้อยู่อาศัยเข้าไปเพิ่มอีก ขณะเดียวกันไม่มีการยุติสัญญาโครงการกับผู้รับเหมาที่ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดสัญญาส่งมอบงานงวดสุดท้าย ในวันที่ 18 มิ.ย.61 โดยพบว่าจนถึงเวลานี้ยังมีการก่อสร้างอยู่ และทางศาลไม่มีการแสดงความชัดเจนใดๆ ด้วย” นายธีระศักดิ์ระบุ

อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันนี้ เครือข่ายได้จัดทำจดหมายเปิดผนึกถึงประธานศาลฎีกา เรียกร้องขอให้ยื่นมือเข้ามาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาด้วย เพื่อไม่ให้ปัญหายืดเยื้อมากไปกว่านี้

Source :

ไทยรัฐ

Date : 26 มิ.ย. 2561

Page :

๑

No :

# ข่าวสาร

บ.12

## ๑๒ ในศาลฎีกา

นอกจากการพิพากษาอรรถคดีในลำดับสุดท้ายหรือชั้นสูงสุดแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับยังได้กำหนดบทบาทของศาลฎีกาในเรื่องสำคัญรวมทั้งเป็นที่มาและทำหน้าที่สรรหาตัวบุคคลในองค์กรอื่น ๆ ด้วย ทั้งองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ปัจจุบัน ผู้บริหารศาลฎีกาประกอบด้วย นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา นางอุบลรัตน์ ลุยวิกภัย รองประธานศาลฎีกาคคนที่ 1 นายธนสิทธิ์ นิลกำแหง รองประธานศาลฎีกาคคนที่ 2 นายโสภณ วัฒนพันธ์ รองประธานศาลฎีกาคคนที่ 3 นายโสภณ โรจน์อนนท์ รองประธานศาลฎีกาคคนที่ 4 นายวิชัย เอื้ออังกณากุล รองประธานศาลฎีกาคคนที่ 5 นายพรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว รองประธานศาลฎีกาคคนที่ 6

นอกจากนั้นในศาลฎีกายังมี ประธานแผนกคดี ต่างๆซึ่งมีสถานะเทียบเท่า รองประธานศาลฎีกาอีก 10 ตำแหน่งประกอบด้วย นายพิศพล หิรัณ ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา นายชำนาญ ธีรวิวัฒน์

ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา นายนิพนธ์ ใจสำราญ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา นายสุนทร ทรงฤทธิ์ ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา นายสุบุญ วุฒิวงศ์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา นายสุรพันธุ์ ละอองมณี ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา นายทวี ประจวบลาภ ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา นายชัยยุทธ ศรีจางงค์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา นายธีระพงศ์ จิระภาค ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา นางสาวบุญมี จิตะสิริ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา

ต่อมาเมื่อไม่นานมานี้มีการจัดตั้งแผนกคดีขึ้นใหม่อีก 1 แผนก คือ แผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา ซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือ ก.ต. มีมติเห็นชอบกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา เทียบกับตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา

พร้อมกันนั้นได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายประยูร ณ ระนอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาที่มีลำดับอาวุโสสูงสุดขึ้นมาเป็น ประธานใหม่ คือ ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกาแล้วขับตำแหน่ง นายสุรทิน สาโรจน์ จากผู้พิพากษา

ศาลฎีกาเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และให้ นายสาคร ตั้งวรรณวิบูลย์ รองประธานศาลอุทธรณ์ เข้ามาเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา

นอกจากนั้นในเวลาใกล้เคียงกันนี้ นายสุบุญ วุฒิวงศ์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา ได้ถึงแก่กรรมทำให้ตำแหน่งนี้ว่างลงซึ่ง ก.ต. จะต้องพิจารณาหาตัวบุคคลมาลงในตำแหน่งดังกล่าวในไม่ช้า

เนื่องจากตำแหน่ง ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาเป็นตำแหน่งสำคัญเทียบเท่ากับ รองประธานศาลฎีกา และเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า

แนวทางการพิจารณานอกจากการขยับ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาที่มีลำดับอาวุโสสูงสุดมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวโดยตรงแล้ว อาจจะมีการพิจารณาย้าย ประธานแผนกคดีหนึ่งคดีใดในศาลฎีกา ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนี้มา เป็น ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา แล้วค่อยหาคนแทนที่ตรงนั้นก็เป็นที่

อีกกระแสหนึ่งมีการกล่าวขวัญว่า ประธานศาลอุทธรณ์ภาค หรือ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ ก็อาจได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานแผนกคดีในศาลฎีกาได้ถ้ามีลำดับอาวุโสสูงกว่าผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาในขณะนี้

“ซี.12”